

ตารางเปรียบเทียบ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผศ. รศ. และศ. พ.ศ. 2550 – 2556 และพ.ศ. 2560

(มีผลใช้บังคับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)

ข้อ	หัวข้อ	หลักเกณฑ์เก่า	หลักเกณฑ์ใหม่
1	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)	1. วุฒิปริญญาเอก ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติงานมาแล้ว <u>2 ปี</u> 2. วุฒิปริญญาโท ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติงานมาแล้ว <u>5 ปี</u> 3. วุฒิปริญญาตรี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติงานมาแล้ว <u>9 ปี</u>	1. วุฒิปริญญาเอก ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติงานมาแล้ว <u>1 ปี</u> และพ้นระยะทดลองการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย 2. วุฒิปริญญาโท ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติงานมาแล้ว <u>4 ปี</u> 3. วุฒิปริญญาตรี ดำรงตำแหน่งอาจารย์ และปฏิบัติงานมาแล้ว <u>6 ปี</u>
2	ผลการสอน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)	มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว	มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ระบบทวิภาค และเสนอเอกสารหลักฐานที่มีคุณภาพดี มีการอ้างอิงแหล่งที่มา และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว

ข้อ	หัวข้อ	หลักเกณฑ์เก่า	หลักเกณฑ์ใหม่
3	ผลงานทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)	<p>มีผลงานอย่างน้อย 1 รายการ</p> <p>งานวิจัย หรือ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือ ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือหนังสือ หรือตำรา หรือ บทความทางวิชาการ (คุณภาพดี) และต้องเป็นผลงานที่มี ทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อ ก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ (2) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก (3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (4) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง (5) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ 	<p>มีผลงานอย่างน้อย 2 รายการ</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง หรือ (2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ หรือ (3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง (4) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และตำราหรือหนังสือ 1 เล่ม <p><u>คุณภาพดี</u></p> <p>สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชา ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาจใช้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง (คุณภาพดีมาก) และผลงานทาง วิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ (คุณภาพดี) หรือ (2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง (คุณภาพดีมาก) และผลงาน วิชาการรับใช้สังคม (คุณภาพดี) 1 เรื่อง (3) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น/ผลงานวิชาการรับใช้สังคม/ บทความทางวิชาการ 1 เรื่อง (คุณภาพดีมาก) และตำราหรือ หนังสือ 1 เล่ม (คุณภาพดี) <p>(ไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ)</p>

ข้อ	หัวข้อ	หลักเกณฑ์เก่า	หลักเกณฑ์ใหม่
4	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (รองศาสตราจารย์)	ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี	ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5	ประเมินการสอน (รองศาสตราจารย์)	มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และเสนอเอกสารคำสอนที่ได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว	มีชั่วโมงสอนประจำวิชาใดวิชาหนึ่งที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งเทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ระบบทวิภาค และเสนอเอกสารหลักฐานที่มีคุณภาพดี มีการอ้างอิงแหล่งที่มา และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว
6	ผลงานทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์)	มีผลงานอย่างน้อย 2 รายการ (1) งานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม (คุณภาพดี) และ (2) หนังสือ หรือตำรา (คุณภาพดี) ผลงานทางวิชาการต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่ได้เคยใช้สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น หลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย	มีผลงานอย่างน้อย 3 รายการ และ มี 2 วิธี ดังนี้ <u>วิธีที่ 1</u> ประกอบด้วย (1)+(4) หรือ (2)+(4) หรือ (3)+(4) (1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง (คุณภาพดี) หรือ (2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 1 รายการ (คุณภาพดี) หรือ (3) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคม 1 เรื่อง (คุณภาพดี) และ (4) ตำรา หรือ หนังสือ 1 เล่ม (คุณภาพดี) (โดยไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ)

ชื่อ	หัวข้อ	หลักเกณฑ์เก่า	หลักเกณฑ์ใหม่
			<p><u>วิธีที่ 2</u> ประกอบด้วย (1) หรือ (2) หรือ (3)</p> <p>(1) ผลงานวิจัยอย่างน้อย 3 เรื่อง คุณภาพดีมากอย่างน้อย 2 เรื่อง และคุณภาพดี 1 เรื่อง หรือ</p> <p>(2) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี หรือ</p> <p>(3) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เรื่อง และผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดี</p> <p>สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยวิธีที่ 2 อาจใช้ตำราหรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีมาก อย่างน้อย 2 เล่ม และมีคุณภาพดี 1 เล่ม แทนได้</p> <p><u>(โดยไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ)</u></p> <p>ทั้งนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดิม 2. วิธีพิเศษ ใช้วิธีที่ 1 เท่านั้น
7	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ศาสตราจารย์)	ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี	คงเดิม

ข้อ	หัวข้อ	หลักเกณฑ์เก่า	หลักเกณฑ์ใหม่
8	ประเมินการสอน (ศาสตราจารย์)	มีชั่วโมงสอนประจำวิชาหนึ่งวิชาใดที่กำหนดไว้ใน หลักสูตร ของสถาบันอุดมศึกษา และมีความเชี่ยวชาญในการสอน	ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจำวิชาหนึ่งวิชาใดที่กำหนดไว้ใน หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา (ไม่กำหนดว่า 3 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค)
9	ผลงานทางวิชาการ (ศาสตราจารย์)	2 วิธีดังนี้ วิธีที่ 1 มีผลงานอย่างน้อย 2 รายการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ (1) 1.1 ผลงานวิจัย (คุณภาพดีมาก) หรือ 1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น (คุณภาพดีมาก) และ (2) ผลงานแต่งตำรา หรือหนังสือ (คุณภาพดีมาก) และได้รับ การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนด	มี 2 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 มีผลงานอย่างน้อย 6 รายการ ประกอบด้วย (1)+(3) หรือ (2)+(3) (1) ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ใน วารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ก.พ.อ. กำหนด (คุณภาพดีมาก) หรือ (2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ ใน วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ก.พ.อ. กำหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้อง ได้รับการ เผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่ก.พ.อ. กำหนด หรือผลงาน วิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย 5 เรื่อง และ (คุณภาพดีมาก) (3) ตำรา หรือ หนังสือ 1 เล่ม (คุณภาพดีมาก) (โดยไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณี หนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ)

ข้อ	หัวข้อ	หลักเกณฑ์เก่า	หลักเกณฑ์ใหม่
		<p>วิธีที่ 2 มีผลงานอย่างน้อย 1 รายการ ประกอบด้วยผลงานต่อไปนี้</p> <p>(1) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนด ทั้งนี้ไม่นับงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ</p> <p>(2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น หรือ</p> <p>(3) ผลงานแต่งตำรา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กำหนด</p> <p>ผลงานทางวิชาการตามต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่ได้เคยใช้สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย</p>	<p>วิธีที่ 2 มีผลงานอย่างน้อย 5 รายการ ประกอบด้วย</p> <p>(1) หรือ (2)</p> <p>(1) ผลงานวิจัย 5 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ก.พ.อ. กำหนด (คุณภาพดีเด่น) หรือ</p> <p>(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ก.พ.อ. กำหนด และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติตามที่ก.พ.อ. กำหนด หรือผลงานวิชาการ รับใช้สังคม (คุณภาพดีเด่น) รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย 5 เรื่อง</p> <p><u>(โดยไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ)</u></p>

ชื่อ	หัวข้อ	หลักเกณฑ์เก่า	หลักเกณฑ์ใหม่
			<p>สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นั้น ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธีดังนี้</p> <p><u>วิธีที่ 1</u> มีผลงานอย่างน้อย 4 รายการ ประกอบด้วย (1)+(2) หรือ (1)+(3)</p> <p>(1) ผลงานวิจัย 2 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (คุณภาพดีมาก) หรือ</p> <p>(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และผลงาน ทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม รวมกันทั้งหมดอย่างน้อย 2 เรื่อง (คุณภาพดีมาก)</p> <p>และ</p> <p>(3) ตำรา หรือ หนังสือ 2 เล่ม (คุณภาพดีมาก)</p> <p><u>(โดยไม่ต้องพิจารณาตีพิมพ์ทางวารสารหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ)</u></p>

ข้อ	หัวข้อ	หลักเกณฑ์เก่า	หลักเกณฑ์ใหม่
			<p><u>วิธีที่ 2</u> มีผลงานอย่างน้อย 3 รายการ ประกอบด้วย (1)หรือ (2) หรือ (3)</p> <p>(1) ผลงานวิจัย 3 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (คุณภาพดีเด่น) หรือ</p> <p>(2) ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 หรือ ตำราหรือ หนังสือ 1 เล่ม และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น หรือผลงานวิชาการ วิชาชีพสังคม รวมกันทั้งหมด อย่างน้อย 3 เรื่อง (คุณภาพดีเด่น) หรือ</p> <p>(3) ตำรา หรือ หนังสือ 3 เล่ม (คุณภาพดีเด่น)</p> <p><u>(โดยไม่ต้องพิจารณาทิศทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา 5 ข้อ)</u></p> <p>ทั้งนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเดิม 2. วิธีพิเศษ ใช้วิธีที่ 1 เท่านั้น

ข้อ	หัวข้อ	หลักเกณฑ์เก่า	หลักเกณฑ์ใหม่
10	คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะ คุณภาพของผลงานทาง วิชาการ (งานวิจัย)	<p>1. นิยาม</p> <p>2. รูปแบบ 2 รูปแบบ (1) รายงานการวิจัย (2) บทความวิจัย</p> <p>3. (1) การเผยแพร่ 4 ลักษณะ (2) ให้อำนาจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง วิชาการเป็นผู้พิจารณาความกว้างขวางของการเผยแพร่ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์</p> <p>4. ลักษณะคุณภาพ 3 ระดับ</p>	<p>1. นิยาม (ปรับใหม่) ขยายความงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัย ประยุกต์</p> <p>2. รูปแบบ 3 รูปแบบ (1) รายงานการวิจัย (2) บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ หรือ วารสารทางวิชาการ (3) บทความวิจัยที่นำเสนอในรูปแบบของหนังสือ (monograph) ซึ่งนำงานวิจัยมาใช้ประกอบการเขียน</p> <p>3. (1) การเผยแพร่ 5 ลักษณะ โดยเพิ่มการเผยแพร่ในรูปแบบของ หนังสือ (2) ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดความกว้างขวาง ของการเผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และการเผยแพร่ในรูปแบบ ของหนังสือ (monograph) แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ</p> <p>4. ลักษณะคุณภาพ 3 ระดับ และเปลี่ยนแปลงคำอธิบาย ลักษณะคุณภาพดีเด่น</p>

ข้อ	หัวข้อ	หลักเกณฑ์เก่า	หลักเกณฑ์ใหม่
11	คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะ คุณภาพของผลงานทาง วิชาการ (ผลงานทางวิชาการใน ลักษณะอื่น)	รวมเป็นผลงานลักษณะอื่นเพียงอย่างเดียว และอธิบายกว้าง ๆ	<p>1. จำแนกเป็น 10 ประเภท</p> <p>(1) ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม</p> <p>(2) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้</p> <p>(3) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ</p> <p>(4) กรณีศึกษา (Case Study)</p> <p>(5) งานแปล</p> <p>(6) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการ ในลักษณะเดียวกัน</p> <p>(7) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>(8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ</p> <p>(9) สิทธิบัตร</p> <p>(10) ซอฟต์แวร์</p> <p>2. งานแปล กำหนดระดับคุณภาพออกเป็น 2 สาขา (วิทยาศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โดยกำหนด ประเด็นที่ต้องเขียนคำอธิบาย/ชี้แจงในเอกสารให้ละเอียดขึ้น</p>
12	คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะ คุณภาพของผลงานทาง วิชาการ (ผลงานทางวิชาการ รับใช้สังคม)		<p>1. ปรับรูปแบบ</p> <p>2. เปลี่ยนแปลงคำอธิบายลักษณะคุณภาพระดับดี</p>

ข้อ	หัวข้อ	หลักเกณฑ์เก่า	หลักเกณฑ์ใหม่
13	<p>คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะ คุณภาพของผลงานทาง วิชาการ (ตำรา)</p>	<p>1. นิยาม</p> <p>2. รูปแบบ</p> <p>3. การเผยแพร่</p> <p>(1) การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือสำนักพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE) หรือโดยการถ่ายสำเนาเย็บเล่มเป็นรูปเล่ม หรือทำในรูปแบบอื่น ๆ</p> <p>(2) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปแบบของซีดีรอม ฯลฯ</p>	<p>1. นิยาม</p> <p>(1) ปรับคำนิยาม</p> <p>(2) เพิ่มความว่า "หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็น เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนไปแล้ว จะนำมา เสนอเป็นตำราไม่ได้ เว้นแต่จะมีการพัฒนาจนเห็นได้ชัดว่าเป็น ตำรา</p> <p>2. รูปแบบ</p> <p>กำหนดให้เพิ่ม "ดัชนีค้นค่า"</p> <p>3. การเผยแพร่</p> <p>(1) การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ</p> <p>(2) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น การเผยแพร่ใน รูปแบบซีดีรอม, e-learning, online learning</p> <p>(3) การเผยแพร่เป็น e-book โดยสำนักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน</p>

ข้อ	หัวข้อ	หลักเกณฑ์เก่า	หลักเกณฑ์ใหม่
14	คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะ คุณภาพของผลงานทาง วิชาการ (หนังสือ)	<p>1. นิยาม</p> <p>2. รูปแบบ</p>	<p>1. นิยาม</p> <p>(1) ปรับคำนิยาม</p> <p>(2) เพิ่มความว่า “หากผลงานทางวิชาการที่เคยเสนอเป็น เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอนไปแล้ว จะนำมา เสนอเป็นหนังสือไม่ได้</p> <p>2. รูปแบบ</p> <p>(1) กำหนดให้เพิ่ม “ดัชนีค้นคำ”</p> <p>(2) มี 2 รูปแบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นงานที่นักวิชาการเขียนทั้งเล่ม (authored book) คือ เอกสารที่ผู้เขียนเรียบเรียง ขึ้นทั้งเล่มอย่างมีเอกภาพ มีรากฐาน ทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้าง เสริมปัญญา ความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ - เป็นงานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียน หลายคน (book chapter) โดยจะต้องมีความเป็นเอกภาพของ เนื้อหาวิชาการ ซึ่งผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจ ในสาระสำคัญ นั้นได้โดยเบ็ดเสร็จในแต่ละบท และเป็นงานศึกษาค้นคว้าอย่างมี ระบบ มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิทยาอันเป็นที่ ยอมรับจนได้ข้อสรุปที่ทำให้เกิด ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือ นำไปประยุกต์ใช้ได้กรณีในแต่ละบทที่มีผู้เขียนหลายคน จะต้อง ระบุบทบาทหน้าที่ของ แต่ละคนอย่างชัดเจน จำนวนบทที่จะ

ข้อ	หัวข้อ	หลักเกณฑ์เก่า	หลักเกณฑ์ใหม่
		<p>3. การเผยแพร่</p> <p>(1) การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยโรงพิมพ์ (PRINTING HOUSE) หรือสำนักพิมพ์ (PUBLISHING HOUSE)</p> <p>(2) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ในรูปแบบของซีดีรอม ฯลฯ</p>	<p>นำมาแทนหนังสือ 1 เล่ม ให้เป็นไปตามที่ก.พ.อ. กำหนด</p> <p>3. การเผยแพร่</p> <p>(1) การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ</p> <p>(2) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปแบบของซีดีรอม</p> <p>(3) การเผยแพร่เป็น e-book โดยสำนักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดย คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน</p>
15	<p>คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะ คุณภาพของผลงานทาง วิชาการ (บทความทางวิชาการ)</p>	<p>1. นิยาม</p> <p>2. รูปแบบ</p> <p>3. การเผยแพร่</p>	<p>1. นิยาม (คงเดิม)</p> <p>2. รูปแบบ (คงเดิม)</p> <p>3. การเผยแพร่ (คงเดิม แต่จัดรูปแบบการเขียนใหม่)</p>

ข้อ	หัวข้อ	หลักเกณฑ์เก่า	หลักเกณฑ์ใหม่
16	จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ	<p>(1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเองและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นรวมทั้งไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ ในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่</p> <p>(2) ต้องให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล ที่นำมาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองและแสดงหลักฐานของการ ค้นคว้า</p> <p>(3) ต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิด สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นและสิทธิมนุษยชน</p> <p>(4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการ เป็นเกณฑ์ ไม่มีอคติมาเกี่ยวข้อง และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือต้องการสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบโดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ</p> <p>(5) ต้องนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย</p>	<p>(1) ต้องมีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเองและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่นำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ <u>รวมถึงไม่คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิง ผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่</u></p> <p>(2) <u>ต้องอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูล</u> ที่นำมาใช้ในผลงานทางวิชาการของตนเองเพื่อแสดงหลักฐานของการค้นคว้า</p> <p>(3) ต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการจนละเลยหรือละเมิด สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน</p> <p>(4) ผลงานทางวิชาการต้องได้มาจากการศึกษาโดยใช้หลักวิชาการเป็นเกณฑ์ปราศจากอคติและเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่จงใจเบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัย โดยหวังผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และเสนอผลงานตามความเป็นจริง ไม่ขยายข้อค้นพบ โดยปราศจากการตรวจสอบยืนยันในทางวิชาการ</p> <p>(5) <u>ต้องนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย</u></p> <p>(6) <u>หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทำการวิจัยในคน หรือสัตว์ผู้ขอตำแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาต</u></p>

ข้อ	หัวข้อ	หลักเกณฑ์เก่า	หลักเกณฑ์ใหม่
			จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดำเนินการ
17	การคงผลการประเมิน	คงผลการประเมินได้ไม่มีกำหนด	คงผลการประเมินได้ เว้นแต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เห็นว่าเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุสมควรอื่นที่ไม่ใช่ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุเหตุผลทางวิชาการ โดยชัดเจนด้วย

ข้อ	หัวข้อ	หลักเกณฑ์เก่า	หลักเกณฑ์ใหม่
18	การลงทะเบียน	<p>กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือมีพฤติการณ์สื่อว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือนำผลงานทางวิชาการของผู้อื่นไปใช้ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเองให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้งดการพิจารณาการขอตำแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้นและดำเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทำผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้ามผู้กระทำผิดนั้นเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการมีกำหนดเวลา <u>ไม่น้อยกว่าห้าปี</u> นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติ</p>	<p>กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าเป็นผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงานของผู้อื่นหรือนำเอาผลงานของผู้อื่นไปใช้โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง หรือนำผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอก ข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ <u>ในลักษณะที่จะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และกระทำการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษา หรือวิจัย และไม่เสนอ ผลงานตามความเป็นจริง</u> ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติถอดถอนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์สำหรับตำแหน่งศาสตราจารย์ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และดำเนินการทางวินัย ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทำผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้ามผู้กระทำผิดนั้นเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการมีกำหนดเวลา <u>ไม่น้อยกว่าห้าปีแต่ไม่เกินสิบปี</u> นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันอุดมศึกษา มีมติให้ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอนแล้วแต่กรณี</p>

ข้อ	หัวข้อ	หลักเกณฑ์เก่า	หลักเกณฑ์ใหม่
19	การทบทวนผลการพิจารณา	ให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม (ไม่ระบุจำนวน)	ให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมจำนวนสองถึงสามคน
20	นิยามของผู้ดำเนินการวิจัยหลัก	หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทและความรับผิดชอบสำคัญในการออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation)	หมายถึง บุคคลที่มีบทบาท และ ความรับผิดชอบสำคัญในการออกแบบการวิจัย (Research Design) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และการสรุปผลการวิจัยและให้ข้อเสนอแนะ (Research Summary and Recommendation) <u>รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการหลักในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว</u> <u>ทั้งนี้ ผลงานวิจัยแต่ละเรื่องควรมีผู้ดำเนินการหลัก (Corresponding author) ได้เพียงคนเดียว เว้นแต่กรณีอื่นตามที่ ก.พ.อ. กำหนด</u>
21	การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ	กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้ ให้ชี้แจงเหตุผลที่ผู้นั้นไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว	กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้ <u>ให้มีการลงนามรับรองโดยหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี และผู้ขอเป็นอย่างน้อย</u> พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ผู้นั้นไม่สามารถลงนามได้ หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้นั้นให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นผู้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว
22	ผลงานที่เป็นผลมาจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา	ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ตกลงกัน	ระบุเฉพาะผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาใช้ผลงานได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50

ข้อ	หัวข้อ	หลักเกณฑ์เก่า	หลักเกณฑ์ใหม่
23	แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ	<p>ข้อมูลที่เสนอ</p> <ol style="list-style-type: none"> ชื่อผู้ร่วมงาน ปริมาณงานร้อยละ และหน้าที่ความรับผิดชอบ 	<p>ข้อมูลที่เสนอ</p> <ol style="list-style-type: none"> ชื่อผู้ร่วมงาน สารบัญ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และระบุว่าผู้ขอ กำหนดตำแหน่งเขียนส่วนใด ปริมาณงานร้อยละพร้อมระบุบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นนอกเหนือจากที่แสดงในข้อที่ 2